
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทอง 

อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี 2/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 22 สงิหาคม พ.ศ. 2562 (เวลา๐๙.๓๐น.) 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทอง 

ผูมาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ 

๑ นายสุเทพ            แถมสุข ประธานสภาฯ สุเทพ            แถมสุข 

๒ นายปรชีา            รงัผึง้ รองประธานสภาฯ ปรชีา            รังผึ้ง 

๓ นายเอนก            แตงรม เลขานุการสภา อบต.ฯ เอนก            แตงรม 

๔ นายสมาน           หมทีอง สมาชิก อบต. หมู  ๑ สมาน           หมทีอง 

๕ นางบุศอร            อรามรุณ สมาชิก อบต. หมู  ๑ บุศอร            อรามรุณ 

๖ นางศินิภา             คงหอม สมาชิก อบต. หมู  ๒ ศนิภิา             คงหอม 

7 นายประเสริฐ       สงิประเสริฐ สมาชิก อบต. หมู  2 ประเสรฐิ       สงิประเสรฐิ 

8 นายวสันต           เช้ือนุน สมาชิก อบต. หมู  ๓ วสันต             เช้ือนุน 

9 นายวีระยุทธ        ฉายทอง สมาชิก อบต. หมู  ๓ วีระยุทธ          ฉายทอง 

10 นายนพพล           โพธิ์ทับทิม สมาชิก อบต. หมู  ๔ นพพล            โพธิ์ทับทิม 

11 นายไชยา             วงษณิกร สมาชิก อบต. หมู  ๕ ไชยา              วงษณิกร 

12 นายบุญเลศิ          เรืองฤทธิ์ สมาชิก อบต. หมู  ๖ บุญเลศิ           เรืองฤทธิ์ 

13 นางวิไลพร            แถมสุข สมาชิก อบต. หมู  ๖ วิไลพร            แถมสุข 

14 นายจํานง              หมทีอง สมาชิก อบต. หมู  ๗ จํานง             หมีทอง 

15 นายสมจติร           สงิหประเสรฐิ   สมาชิก อบต. หมู  ๗ สมจติร           สงิหประเสรฐิ   

16 นายเฉลมิ             คุมภัย สมาชิก อบต. หมู  ๘ เฉลมิ             คุมภัย 

17 นายสุเทพ            หุนหิรัญ สมาชิก อบต. หมู  ๘ สุเทพ            หุนหิรญั 

18 นายพะเยาว          รังผึ้ง สมาชิก อบต. หมู  9 พะเยาว          รังผึ้ง 

19 นางศรีมาย            ปนบรรจง สมาชิก อบต. หมู  ๙ ศรมีาย            ปนบรรจง 

20 นายชัด                 เหมอืนแจม สมาชิก อบต. หมู ๑๐ ชัด                 เหมอืนแจม 

21 นายบุญชู             สุมประดษิฐ สมาชิก อบต. หมู ๑๐ บุญชู             สุมประดษิฐ 

22 นายบํารุง             สังขเงิน สมาชิก อบต. หมู ๑๑ บํารงุ             สังขเงิน 

23 นายจรุญ             ครองยศ สมาชิก อบต. หมู ๑๑ จรุญ             ครองยศ 

24 นายสุทธิพงค        จันทะฆาฏ สมาชิก อบต. หมู ๑๒ สุทธพิงค        จันทะฆาฏ 

 



 ๒ 
 
 

ผูไมมาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ 

๑ นายกฤษฎา          ประทุม สมาชิก อบต. หมู  ๕ - 

 

ผูเขารมวมประชุม 
 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ 

๑ นายเสนาะ          ยอดหงษ นายกองคการบรหิารสวนตําบลเขาทอง เสนาะ         ยอดหงษ 

๒ นายสุเทพ       คัจฉสุวรรณมณี รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล (๑) สุเทพ  คัจฉสุวรรณมณี 

๓ นางสาวสายทอง   อนิทรศักดิ์ รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล (๒) สายทอง      อนิทรศักดิ์ 

๔ นายโฉม              ทับทิมศรี เลขานุการนายกฯ โฉม            ทับทมิศรี 

5 นายดิเรก            รุงโรจน ผูอํานวยการกองชาง ดเิรก           รุงโรจน 

6 นายสทิธิชัย          สุทธเิสถยีร หัวหนาสํานักปลัด สทิธิชัย      สุทธเิสถยีร 

7 นายอราม           พุกสุข ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม อราม           พุกสุข 

8 นางสาวพาณิภัค  ทรัพยขํา ผูอํานวยการกองคลัง พาณิภัค      ทรัพยขํา 

9 นางอภิญญา        แกวเทพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อภญิญา      แกวเทพ 

10 นายประเสรฐิศักดิ์  ขันกสิกร นักทรัพยากรบุคคลปฏบัิตกิาร ประเสริฐศักดิ์ ขันกสิกร 

11 นายยุทธนา        รอดประเสริฐ นติกิรปฏิบัติการ ยุทธนา   รอดประเสริฐ 

12 นางสาวพวงเพชร   เหมือนแจม ผูชวยนักวเิคราะหนโยบายและแผน พวงเพชร   เหมือนแจม 

    

 

 

 

 

 

 

 



 ๓ 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2562 

   เมื่อวันท่ี  14 สงิหาคม  2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม (ถาม)ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตัง้ขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 

   5.1 พจิารณารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

      พ.ศ. 2563 

 วาระท่ี 2  แปรญัตตแิหงรางขอบัญญัตฯิ 

 วาระท่ี 3  ลงมติแหงรางขอบัญญัติฯ 

   5.2 ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

          พ.ศ. 2562  (เอกสารแนบทาย) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 

 

 เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายเอนก  แตงรม เลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเขาทอง เชิญสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุม เขาที่ประชุม 

อันเปนการดําเนนิงานตามความในพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๖ 

กลาวคือ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ซ่ึงบัดนี้สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล  เขาประชุม จํานวน 23 ทาน จาก ๒4 ทาน  ผมจึง

ขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทอง จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทอง สมัย

สามัญ สมัยท่ี ๓ ครัง้ท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2562 

 

 

 
 

 

 



 ๔ 
 
 

 

ประธาน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  

   สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ.2562 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงตอที่ประชุม 

   - ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  คร้ังที่ 1  

   ประจําป 2562  เมื่อวันท่ี  14  สงิหาคม  2562 
 

ประธาน   - สมาชกิสภาฯ ไดรบัเอกสารการประชุมแลว ขอใหสมาชิกตรวจสอบความ 

   ถูกตอง  และสมาชิก ทานใด จะเสนอขอแกไขรายงานการประชุมขอใหแจงตอท่ี 

   ประชุม 
 

ท่ีประชุม  - มมีตริบัรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม (ถาม)ี 
 

ประธาน   -สมาชิกสภาฯ ทานใด มกีระทูถาม ขอเชิญครับ 
 

ท่ีปะชุม   -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 

ประธาน   - ไมมี 
 

ท่ีประชุม  - รับทราบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๕ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองท่ีเสนอใหม 

ประธาน  5.1 พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2561  (พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3) 
 

วาระท่ี ๒ พจิารณาแปรญัตตแิหงรางขอบัญญัติ 

ประธาน  - โดยการน้ีขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตตไิดเสนอการแปรญัตติตอที่ 

ประชุมสภาฯ 
 

ประธานกรรมการฯ -เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผูเขารวมการประชุมทุกทาน ดิฉัน  

นางบุศอร  อรามรุณ สมาชิกสภาอบต. หมูที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ ขอช้ีแจงวา ตามที่สภาอบต.  เขาทอง ไดมีมติรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติฯ และไดสงรางขอบัญญัติฯ ดังกลาวใหคณะกรรมการแปรญัตติได

พิจารณา โดยกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง กลาวคือ 

ตั้งแตเวลา 08.30 นาฬิกา ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จนถึงเวลา 16.3๐ 

นาฬิกาของวันที่ ๑7 สิงหาคม 2562 น้ัน ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอ      

การแปรญัตติ  ประกอบกับคณะกรรมการฯได พิจารณารายละเอียดแหง          

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 แลว เห็นวารายละเอียด

ถูกตองเหมาะสม จงึเห็นควรคงรางเดมิ ตอไป 
 

ท่ีประชุม  -ทราบ 
 

ประธาน  -ขอขอบคุณประธานกรรมการแปรญัตติฯ ที่ไดช้ีแจงรายละเอียดการแปรญัตติ

   ตอสภาองคการบรหิารสวนตําบลเขาทอง 
  

วาระท่ี ๓ ลงมตแิหงรางขอบัญญัติฯ 

ประธาน  -สําหรับในวาระนี้ ผมขอช้ีแจงวา จะไมมีการอภิปรายใดๆท้ังสิ้น เปนการลงมติ

   แหงรางขอบัญญัตเิทานัน้ 
 

ท่ีประชุม  -ทราบ- 
 

ประธาน  -ผมขอมตจิากท่ีประชุมวา สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบรางขอบัญญัติ 

   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 เพ่ือเสนอนายอําเภอ

   พยุหะคีร ีพิจารณาอนุมัติขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

   พ.ศ.2563 ตอไป  ขอใหยกมอื 
 

ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบรางขอบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ                            

พ.ศ.2563 เปนเอกฉันท  



 ๖ 
 
 
ประธาน 5.2 ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เอกสารแนบทาย) 
 

ประธาน  - ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

   พ.ศ.2562 ในสวนนี้ขอใหเจาหนาท่ีช้ีแจงรายละเอยีด 
 

นายดิเรก รุงโรจน - ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ผูอํานวยการกองชาง   

โอนจาก 

1.  โอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน   งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคา   จํานวน 50,000 บาท 

 

2.  โอนงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน   งบบุคลากร 

หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา) คาตอบแทนพนักงานจาง   จํานวน 45,000 บาท 
 

3.  โอนงบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน   งบบุคลากร 

หมวดเงินเดอืน (ฝายประจํา) เงินเพิ่มตางๆพนักงานจาง  จํานวน 25,000 บาท 
 

รวมโอนงบประมาณ รายจ ายประจําป งบประมาณ  2 562 ทั้ ง ส้ิน  

120,000  บาท 
 

   - เพื่อมาต้ังจายรายการใหม ดังน้ี 
 

- เพื่อไปตั้งจายแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน      

ค าค รุ ภัณ ฑ  ค รุภั ณ ฑ ไฟ ฟ าและ วิท ยุ   จั ดซื้ อ โคม ไฟ  LED ส าธารณ ะ          

จํานวน 120,000  บาท  เพื่อติดตั้งบรเิวณ จุดผอนผันการจําหนายสินคาในที่

สาธารณะ หลวงพอวัดใต เพื่อบริการประชาชนท่ีใชบริการในการซื้อสินคาใน

บริเวณดังกลาวครับ 
 

ประธาน  - ขอบคุณผูอาํนวยการกองชางที่ชี้แจง 

   - และขอใหสมาชิกสภาทุกทานพิจารณาในรายละเอยีดดวยครับ 
 

ประธาน - ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ในการโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 

2562 จํานวน 3 รายการ เพ่ือมาต้ังจายรายการใหมจํานวน 1 รายการ         

ขอมตคิรบั 
 

ท่ีประชุม - เห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสยีง 



 ๗ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

ประธาน  - มทีานใดมเีรื่องอื่น ๆ  เชิญครับ 
 

นายสุเทพ คัจฉสุวรรณมณี -  ตาม ท่ี ได ดํ า เนินการประชุมคณ ะกรรมการผู จํ าหน าย สินค า           

รองนายก อบต.เขาทอง เราไดสัดสวนขอคณะกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีผอนผนัและการจัดระเบียบ 

การจําหนายสินคาในที่สาธารณะ โดนมีคณะกรรมการฯ ประกอบดวย

ตัวแทนของผูประกอบการ 4 คน ตัวแทนจาก รพ.สต. ตัวแทน เจาหนาที่

ตํารวจ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในสวนขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาทองประกอบดวย นายก อบต. , ปรานสภาฯ ปลัด อบต., และ

เจาหนาท่ี และขั้นตอนตอไปจะดําเนินการจับฉลากเพื่อจัดสรร ให

ผูประกอบการลงล็อค ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อไมใหเกิดปญหา 

โดยทางฝายกองชางจะดําเนินการติดตัง้ไฟฟาแสงสวาง โดยล็อดซ่ึงทาง

องค การบริห ารส วนตํ าบล เขาทองจัด ไวนั้ น  น าจะเพี ยงพอต อ

ผูประกอบการ โดยคณะกรรมการจะดําเนินการออกกฎระเบียบในการ

จําหนายสนิคาตอไป 
 

นายวสันต เช้ือนุน - สอบถามเร่ืองตนตาล จะดําเนนิการ ตัดหรอืไมครับ เพราะมลีูกตาลลวงลงมา  

สมาชิก อบต.หมูที่ 3  บรเิวณท่ีจําหนายสอนคาดังกลาว เกรงวาจะเกดิอันตราย 
 

นายสุเทพ คัจฉสุวรรณมณี -  แนวโนมนาจะดําเนนิการตัด เพื่อความปลอดภัยครับ จงึเห็นควรขอ  

รองนายก อบต.เขาทอง มตจิากสภาฯ ในการตัดตนตาลดังกลาว ครบั 
 

ประธาน  - จากการสอบถามผูประกอบการรานคาที่จะมาจําหนาย ก็เห็นควรใหนําตนตาล

ออก เพ่ือความปลอดภัยครับ  ขอมติจากท่ีสภาฯ ครับ วาเห็นควรตัดตนตาล   

เพื่อความปลอดภัยของผูประกอบการ และประชาชนท่ีมาจับจายใชสอยครับ 
 

ท่ีประชุม  - มมีตเิห็นชอบ 
 

นายวรีะยุทธ ฉายทอง - ตามที่มีหนังสอืจากมหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตนครสวรรค แจงเร่ืองการ   

สมาชิก อบต.หมูที่ 3   เขาใชพ้ืนท่ีในโครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหดิล 

ในสวนท่ีมอบใหแกชุมชนตําบลเขาทองมามีสวนรวม เพ่ือใชในการจัดตั้งสถานี

ตํารวจภูธรเขาทอง ในจํานวนพื้นท่ี 10 ไร ตามขอตกลงระหวางองคการบริหาร

สวนตําบลเขาทอง และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อป 2554  ซ่ึงแตเดิม เราไดดําเนินการขอใชพื้นท่ีจํานวนท้ังหมด 20 ไร      



 ๘ 
 
 

แตทางมหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จาก 20 ไร เปน 10ไร ในการขอเขาใช

พ้ืนท่ี ดังกลาวฯ ขอสอบถามในเรื่องนี้ครับ 
 

ประธาน - สืบเนื่องมาจากการกอสรางสถานีตํารวจแหงใหม  และทางองคการบริหาร

สวนตําบลเขาทอง ไดขอใชพื้นท่ีท้ังหมดจํานวน 20 ไร กับทางโครงการจัดต้ัง

วิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล แลวตอนนี้ไดมีการพูดคุยกันวาจะมี

การนําสถานีตํารวจ มากอสรางที่นี่ ถาหากดําเนินการกอสรางสถานีตํารวจ 

ด าน หน าติ ดถนน ด าน หน า  ทางโครงการจัดตั้ ง วิทยาเขตน ครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหิดล จะใหแค 10 ไร หากดําเนินการกอสราง ณ ที่เดิมท่ีไดเคย

มอบใหองคการบรหิารสวนตําบลเขาทองนั้น ก็จะให 20 ไร เทาเดิม ทางสมาชิก

สภาฯ เห็นควรวาอยางไรครับวาเราจะขอสงวนสิทธิ์ 20 ไร เทาเดิมหรือไม     

แลวไมทราบวาหากทางเราสงวนสิทธิ์ไว 20 ไร จะมีผลกระทบตอการกอสราง

สถานตีํารวจหรือไมครับ แตเราสมควรสงวนสทิธิ์ในการใชพื้นท่ี ไวนะครบั 
 

นายสุเทพ คัจฉสุวรรณมณี -  ขอเท็จจรงิในเขตพื้นที่ทหารท้ังหมดเปนท่ีราชพัสดุ คือทหารขอใช  

รองนายก อบต.เขาทอง คือ ที่ท้ังหมดของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค  

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนที่ราชพัสดุ   โดยการขอใชพื้นที่ของชุมชนนั้น 

เปนขอตกลงกันภายในกัน โดยมอบใหทองถ่ินใชพื้นท่ีจํานวน 20 ไร     

ซ่ึงเปนบันทึกขอตกลงกัน และไปเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และทางสภา

มหาวิทยาลัยมีมติตามท่ีตกลงกับทางทองถ่ินวาขอใชพ้ืนท่ีดังกลาวนั้น  

บัดนี้ทางทองถ่ินขอใชพ้ืนท่ีดานหนาจํานวน 10 ไร เพ่ือขอใชพ้ืนท่ีในสวน

ดังกลาว ในการกอสรางสถานีตํารวจ และสงกลับมาทาง โครงการจัดต้ัง

วิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล วาใชพื้นท่ีดังกลาว  และแจง

ไปยังราชพัสดุวาขอใชพื้นที่  10 ไร โดยมีวัตถุประสงคยกใหสถานี

ตํารวจภูธรนิคมเขาบอแกว หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ และทาง

สํานักงานตํารวจแหงชาติก็ไปขอใชพื้นท่ีดังกลาวในการกอสรางสถาน ี  

แตถาถามวาพ้ืนที่  20 ไร ซึ่งทางชุมชนขอไวยังอยูหรือไมน้ัน ตอบเลยวา

ยังคงอยู เพราะเปนขอตกลงเดิม ซ่ึงยังไมไดมอบใหใครใชพ้ืนที่ ของทาง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล หากเราจะ

ดําเนนิการขอใช ก็ใหทางมหาวิทยาลัยฯ ก็กันออกมาทีละ 10 ไร 20 ไร 

คืนใหแกราชพัสดุ และเราก็ไปดําเนินการขอใช  ตอนน้ีเราจะทําอยางไร 

เพื่อจะไปขอใชพ้ืนท่ีท่ีทางชุมชนไดทําขอตกลงกับทางโครงการจัดต้ัง

วิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีวิธีการอยางไรเพ่ือใหได

พ้ืนที่ 20 ไร คืนมา หากเราจะดําเนินการใชมติสภาฯ ในการขอสงวน



 ๙ 
 
 

สิทธิ์พื้นท่ี 20 ไร ก็เปนมติ หากทางสภาฯ ยังยืนยันจริงวาจะขอใชพ้ืนที่ 

20 ไร เผื่อวาอนาคตทางชุมชนอยากจะใชพื้นท่ีในการกอสรางโครงการฯ 

ตางๆ   สวนพ้ืนท่ี ที่ทางสถานีตํารวจในการกอสรางสถานีตํารวจนัน้ ทาง

สถานีก็ดําเนนิการในสวนของเขา  
 

นายวรีะยุทธ ฉายทอง - ขอใหทางสภาฯ ดําเนนิการสงวนสทิธิ์ กันพ้ืนท่ี จํานวน 20 ไร ซ่ึงแตเดิมไดทํา  

สมาชิก อบต.หมูที่ 3   ขอตกลงกับทางชุมชนเพื่อใหชุมชนไดเขาใชประโยชน ดังเดมิ  
 

ประธาน - ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการขอสงวนสิทธิ์พ้ืนท่ีในบริเวณโครงการจัดต้ังวิทยา

เขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวนพ้ืนที่ 20 ไร ตามขอตกลงเดิม

ระหวางองคการบริหารสวนตําบลเขาทอง และโครงการจัด ต้ังวิทยาเขต

นครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2554  เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ใชพ้ืนท่ีดังกลาว ขอมตท่ีิประชุมครับ 
 

ท่ีประชุม - เห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสยีง 
 

ประธาน  - มทีานใดมเีรื่องอื่น ๆ  ที่จะขอปรึกษาหารือหรือสอบถามเพิ่มเตมิอกีหรอืไม 
 

ท่ีประชุม  - ไมมี 
 

ประธาน  - เมื่อไมมีแลว ไดพิจารณาแลวเห็นวาไดดําเนินการประชุมครบถวนตามระเบียบ

ท่ีกําหนดแลว เห็นสมควรแกเวลา จึงปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเขาทองสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครัง้ที่ 2 ประจําป 2562  
 

 

 

เลกิประชุมเวลา  12.00 น. 

 

     ลงช่ือ           เอนก  แตงรม          ผูจดบันทกึการประชุม 

                   (นายเอนก  แตงรม) 

      เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลเขาทอง 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 
 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ        

สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 23  สงิหาคม  2562เวลา  09.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลเขาทองแลวเห็นวาถูกตอง จงึไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 

 

 

   (ลงชื่อ)       บุศอร  อรามรุณ ประธานกรรมการ 

      (นางบุศอร   อรามรุณ) 

 
 

(ลงช่ือ)      วไิลพร  แถมสุข   กรรมการ   (ลงช่ือ)  ศรมีาย   ปนบรรจง  กรรมการ 

 (นางวไิลพร   แถมสุข)           (นางศรมีาย ปนบรรจง) 

 

รับรองถูกตอง 

 

(ลงช่ือ)              สุเทพ   แถมสุข 

                   (นายสุเทพ   แถมสุข) 

      ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลเขาทอง  

 

 


